

4 Thái Bình

THAM MƯU HOÀN THIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

hệ thống chính trị, quy định cụ thể về quản lý biên chế tạo nền tảng quan trọng đổi mới công tác quản lý biên chế, chấm dứt việc giao biên chế không đúng thẩm quyền, tư giao biên chế vượt quá số lượng cho phép. Công tác cán bộ bám sát quan điểm, nguyên tắc, quy định của Đảng, kịp thời, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của Đảng, tăng cường kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền. Các quy định về công tác cán bộ tiếp tục được hoàn thiện bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân quyền, nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu và đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu đổi với công tác này. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát công tác tổ chức xây dựng Đảng ở các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, nhất là về công tác cán bộ; kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, khuyết điểm; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm vi phạm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tich

ĐỔI MỚI, NÂNG CAO...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 29/12, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ dừ.

Năm 2022, Văn phòng Tỉnh ủy và văn phòng các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, đạt chất lượng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Văn phòng Tỉnh ủy đã có nhiều đổi mới trong công tác tham mưu, phục vụ: Chủ động đề xuất rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX để cập nhật đầy đủ các quy định mới của

cực đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối, tác phong làm việc, tăng cường công tác phối hợp tham mưu, triển khai nhiệm vụ.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ thêm một số kết quả đã đạt được gắn với nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị đồng thời đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị năm 2023 toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng chủ động nghiên cứu, tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nội dung công tác tổ chức xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Tiếp tục tham mưu hoàn thiện quy định của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng bảo đảm đồng bộ, liên thông, thống nhất

chính trị, kỷ cương, kỷ luật, kỷ cương; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm vi phạm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tich

Đảng, Nhà nước và yêu cầu thực tiễn; tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, giao việc cho các ngành, địa phương cụ thể, chi tiết hơn, nhất là trong xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tham mưu triển khai nhanh và hiệu quả phần mềm “Số tay đảng viên điện tử”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động văn phòng cấp ủy các cấp trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng chí đề nghị đề thực hiện tốt 12 nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023, văn phòng cấp ủy các cấp cần quán triệt sâu sắc và

vi phạm, tạm giữ gần 3.000 phương tiện, tước trên 4.400 giấy phép lái xe. So với năm 2021, số vụ tai nạn giao thông giảm 11%, số người chết giảm gần 24%, số người bị thương giảm 12,9%. Công tác phòng, chống cháy, nổ được bảo đảm, không để xảy ra cháy, nổ lớn.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh đã triển khai các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về bảo đảm ANTT những tháng cuối năm, mở đợt cao điểm vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đấu tranh ngăn chặn các vi phạm về pháo dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả các cấp, ngành, địa phương, đơn vị đạt được trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT năm 2022. Để đạt được mục tiêu “5 không” trong dịp tết: “Không để bị động, bất ngờ; không xảy ra trọng án; không đột phát trái phép; không có cháy, nổ làm chết người; không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và tai nạn giao thông đường thủy”, đồng chí đề nghị ngay sau hội nghị này các sở, ngành, đoàn thể, địa phương tổ

giữa các quy định của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, tham mưu quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2026 - 2031. Triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, lợi ích nhóm, quan liêu, xa dân. Kết hợp hài hòa giữa xây và chống; đề cao vai trò người gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Nâng cao chất lượng đảng viên; thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách. Coi trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy theo hướng thiết thực, trọng tâm, trọng điểm, kịp thời lãnh đạo giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra ở cơ sở. Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện tổng thể tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng về xây

nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của công tác văn phòng cấp ủy đối với kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy; từ đó xác định trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường sự phối hợp giữa Văn phòng Tỉnh ủy với văn phòng các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy bảo đảm thông suốt, hiệu quả. Nắm chắc các quy chế, quy định, chương trình làm việc, tham mưu chuẩn bị nội dung, tổ chức phục vụ các kỳ họp của ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực cấp ủy. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, biên tập, thẩm định các văn bản trình cấp ủy. Cán bộ, công chức văn phòng cấp ủy phải tích cực đi cơ sở, nắm chắc tình hình cơ sở để đánh giá, dự báo, phát hiện những vấn đề nổi cơn, bức xúc, những khó khăn, vướng mắc; từ đó chủ động đề xuất các giải pháp chất lượng, giúp

chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, chỉ đạo của tỉnh, các nội dung của hội nghị đến cán bộ chủ chốt của sở, ngành, đoàn thể, địa phương, thành viên ban chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị, trường học, thôn, tổ dân phố. Khẩn trương tổ chức kiện toàn ban chỉ đạo các cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác bảo đảm ANTT tết Nguyên đán. Tiếp tục nắm chắc tình hình, chủ động phương án xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống, tập trung thực hiện có hiệu quả đạt cao điểm báo đảm ANTT tết Nguyên đán; tiếp tục xác định lý công tác tuyên truyền, phòng ngừa là chính. Công an tỉnh duy động tối đa lực lượng bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tuần tra, lập chốt xử lý nghiêm các vi phạm. Phân giao điều tiết giao thông bảo đảm giao thông thông suốt; phối hợp chính quyền cơ sở tăng cường bảo đảm trật tự công cộng, trật tự đô thị, tổ chức giải tỏa, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm hành lang

đường, để an phát triển công nghiệp, thương mại của tỉnh, cụ thể hóa các hoạt động chỉ đạo, thực hiện đạt kết quả cao. Trong đó, đòn đẩy, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn một cách thực chất, thiết thực giúp các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án và sản xuất, kinh doanh ổn định, hiệu quả. Song song với phát triển các nguồn

dụng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược bảo đảm sự tiếp nối liên tục, vững vàng giữa các thế hệ. Kiên trì thực hiện “cỏ vào cỏ ra, cỏ lên cỏ xuống” trong công tác cán bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần hết sức quan tâm, coi trọng, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng, trong đó có đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có năng lực, trình độ, kinh nghiệm, hiểu biết sâu rộng, phương pháp công tác khoa học, luôn đổi mới, công tâm, khách quan trong thực thi nhiệm vụ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã trao Huân chương Hồ Chí Minh cho đồng chí Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao cờ thi đua ngành tổ chức xây dựng Đảng cho 5 tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022.

cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Kháng ngừa học tập nòng cốt trình độ chuyên môn để có kiến thức tổng hợp, hiểu biết chuyên sâu từng lĩnh vực, từ đó biến tập, thẩm định các văn bản trình cấp ủy bảo đảm chuẩn mực, chính xác. Nâng cao chất lượng thông tin, báo cáo. Bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn thông tin, nhanh nhạy, chính xác trong công tác tham mưu, giúp việc, trung thực, khách quan, công tâm trong thực hiện nhiệm vụ được giao... góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp của văn phòng cấp ủy.

Tại hội nghị, Văn phòng Tỉnh ủy tặng giấy khen cho văn phòng các huyện ủy, thành ủy có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

MẠNH CƯỜNG

à soát, phát hiện, xử lý nghiêm hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức xét xử lưu động các vụ án điểm để tuyên truyền, răn đe, phòng ngừa.

Về công tác tuyên chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; hoàn thành 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, đúng luật. Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành chủ động, có kế hoạch cụ thể chăm lo thật tốt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong dịp tết. Tổ chức tốt các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa văn nghệ, nhất là trong đêm giao thừa phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, lành mạnh, không có tiếng pháo nổ.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy năm 2022.

THU THỦY

năng lượng xanh, tập trung quản lý quy hoạch điện nhằm bảo đảm nguồn năng lượng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp thực thi hiệu quả, tận dụng các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; thực hiện sẵn sàng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tổ chức kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất và chú trọng phát triển thương mại điện tử nhanh, mạnh, hiệu quả hơn nữa, góp phần đưa sản phẩm của tỉnh lưu thông trên thị trường trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài... Trước mắt, Sở Công Thương triển khai các biện pháp bảo đảm lưu thông hàng hóa, cân đối cung cầu, ổn định thị trường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Hội nghị đã tổ chức trao cờ thi đua và bằng khen của UBND tỉnh cho 10 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu năm 2022; công bố quyết định công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022 cho 25 sản phẩm của 16 doanh nghiệp.

Thứ sáu, ngày 30 tháng 12 năm 2022

ĐẠI BIỂU HĐND...

(Tiếp theo trang 1)

chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai một số dự án hiện đang chậm tiến độ ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; đồng thời sửa chữa, nâng cấp hệ thống cấp thoát nước nhằm giảm tình trạng úng lụt khi có mưa to; bảo dưỡng, mở rộng các tuyến đường bị lún, nứt; quy hoạch lại một số vườn hoa, cây xanh; thực hiện bảo trì, bảo dưỡng nhà chung cư xuống cấp. Cử tri kiến nghị lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng tại khu đô thị 5, phường Trần Hưng Đạo, xây dựng bãi đỗ cho công tơ điện vì ngày mưa gió, lụt rất nguy hiểm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã làm rõ một số ý kiến, kiến nghị của cử tri đồng thời giao thành phố xem xét, giải quyết các ý kiến, đáp ứng một số nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân. Đối với các kiến nghị không thuộc thẩm quyền, đồng chí giao tổ đại biểu thành phố tổng hợp trình HĐND tỉnh và chuyển các sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết kịp thời nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, bảo đảm phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đồng chí đề nghị thành phố tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các “nút thắt”, giao mặt bằng sạch cho nhà thầu triển khai các dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật.

* Chiều ngày 29/12, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ủy

CHUẨN BỊ, TỔ CHỨC TỐT HỘI NGHỊ...

(Tiếp theo trang 1)

phong trào thi đua yêu nước năm 2022 và phát động thi đua yêu nước năm 2023, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao và phối hợp với các đơn vị xây dựng dự thảo các văn kiện phục vụ hội nghị; kịch bản chương trình hội nghị; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng chương trình văn nghệ chào mừng; phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình xây dựng phóng sự kết quả phong trào thi đua yêu nước năm 2022 và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ hội nghị. Thông qua hội nghị nhằm nhân rộng các bài học kinh nghiệm về tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, khởi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực mới thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch đề ra.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư

VŨ THƯ TRIỂN KHAI...

(Tiếp theo trang 1)

2022 là năm thứ 10 huyện không có tiếng pháo nổ trong đêm giao thừa.

Để bảo đảm ANTT tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Vũ Thư chủ động kiện toàn các ban chỉ đạo thị huyện đến cơ sở, thành lập các tổ công tác, phân công công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang về hỗ trợ các địa phương thực hiện Luật số 14 và Nghị định số 137. Từ ngày 23/12/2022 đến ngày 5/2/2023, các xã, thị trấn đồng loạt mở đợt cao điểm vận động thu hồi,

ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện với cử tri huyện Kiến Xương tại điểm xã Vũ Ninh và Trung tâm Chính trị huyện. Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tới dự.

Tại các điểm tiếp xúc, đại diện đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ năm tới cử tri. Cử tri huyện Kiến Xương bày tỏ phấn khởi trước kết quả kỳ họp cũng như những kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, huyện đạt được trong năm 2022; đề nghị các cấp, các ngành cần tiếp tục nghiên cứu, nâng cấp, tu bổ các tuyến đường giao thông nông thôn đã xuống cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân; quan tâm đến việc xử lý rác thải nông thôn nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường; kiểm tra việc thu chi xây dựng chùa, tránh gây bức xúc trong nhân dân; quan tâm đến chế độ cho cán bộ làm công tác hưu lợi người cao tuổi. Ngoài ra, cử tri kiến nghị cần quyết liệt hơn trong công tác giải phóng mặt bằng để thi công các tuyến đường trọng yếu của tỉnh, của huyện và quan tâm đầu tư hơn nữa cho các phong trào ở địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện đã giải trình, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị của cử tri đồng thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị chuyển các cấp, các ngành liên quan xem xét, giải quyết và chuyển tới HĐND tỉnh, HĐND huyện.

Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ

tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đánh giá cao nội dung công việc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao và phối hợp với các đơn vị xây dựng dự thảo các văn kiện phục vụ hội nghị; kịch bản chương trình hội nghị; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng chương trình văn nghệ chào mừng; phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình xây dựng phóng sự kết quả phong trào thi đua yêu nước năm 2022 và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ hội nghị. Thông qua hội nghị nhằm nhân rộng các bài học kinh nghiệm về tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, khởi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực mới thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch đề ra.

Tại cuộc họp, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đã tiến hành bỏ phiếu, biểu quyết, thống nhất thông qua danh sách các tập thể được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

SỞ XÂY DỰNG, SỞ CÔNG THƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)

hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, sử dụng lực lượng lao động ngành xây dựng 19.280 người, tăng 1,2% so với năm 2021... Đối với một số nhiệm vụ được giao với tư cách tham gia, thẩm định, ngành đã chủ động phối hợp với các đơn vị chủ trì, rà soát, hoàn thiện theo quy định; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xây dựng, thể chế các văn bản quy phạm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành; công tác quản lý xây dựng từ thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, kỹ thuật, bản vẽ thi công, dự toán định quản lý chất lượng, an toàn xây dựng được kiểm soát khoa học, phù hợp...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, kết quả của ngành xây dựng năm 2022. Đồng chí đề nghị Sở Xây dựng tập trung làm tốt hơn nữa công tác tham mưu UBND tỉnh trong công tác quản lý, lập quy hoạch xây dựng theo hướng ổn định, lâu dài; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển

nhà ở, thị trường bất động sản; xây dựng chương trình phát triển đô thị, nâng cao tỷ lệ đô thị hóa; quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển vật liệu xây dựng cũng như nâng cao chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh...

Đồng thời, Sở Xây dựng cần bám sát chủ đề năm 2023 của tỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật và cải cách hành chính trong lĩnh vực xây dựng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

* Chiều ngày 29/12, Sở Công Thương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tới dự.

Năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh ước đạt 95.614 tỷ đồng, tăng 17%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 59.613 tỷ đồng, tăng 19,6%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2.427 triệu USD, tăng 13,5%; kim ngạch nhập

khẩu ước đạt 2.095 triệu USD, tăng 20,1% so với năm 2021.

Năm 2023, toàn ngành công thương tập trung thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, phần đầu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 113.950 tỷ đồng, tăng 19,2%; tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng dự kiến đạt 65.600 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2022 và kim ngạch xuất nhập khẩu dự kiến đạt 4.964 triệu USD.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh biểu dương kết quả ngành công thương đạt được, đánh giá cao nỗ lực của toàn ngành và đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp. Để tiếp tục đưa công nghiệp, thương mại của tỉnh phát triển, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị toàn ngành bám sát mục tiêu, kế hoạch, chương trình, để án phát triển công nghiệp, thương mại của tỉnh, cụ thể hóa các hoạt động chỉ đạo, thực hiện đạt kết quả cao. Trong đó, đòn đẩy, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn một cách thực chất, thiết thực giúp các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án và sản xuất, kinh doanh ổn định, hiệu quả. Song song với phát triển các nguồn

● Tổng biên tập: **HOÀNG MINH SƠN**

● Phó Tổng biên tập: **HOÀNG VĂN DUYỆT - TRẦN THỊ THOA**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG